

Chào đón tuần học mới, chiều ngày 06/11/2023, trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức buổi chào cờ đầu tuần 10 với nhiều nội dung bổ ích.



*Toàn cảnh buổi lễ chào cờ đầu tuần 10*

Mở đầu buổi chào cờ, Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổng kết hai mặt tuần 09 và triển khai công tác Đoàn tuần 10: tuyên dương các tập thể lớp đứng đầu hai mặt thi đua của nhà trường, đã học tập và thực hiện tốt nội quy, quy định đề ra; đồng thời nhắc nhở các em học sinh cần cố gắng nỗ lực học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường.



*Các em học sinh được nghe tổng kết tuần 09 và phổ biến các kế hoạch tuần 10*

Cũng trong buổi chào cờ, Thầy Trần Hữu Phước - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều chia sẻ đến các em học sinh về học tập, rèn luyện và những câu chuyện cuộc sống. Đặc biệt là nhắc nhở các em học sinh ôn tập thật tốt các bài kiểm tra giữa học kì 1 và tích cực thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, những bông hoa điểm 10, những tiết học tốt như những món quà ý nghĩa dâng lên thầy cô.



*Thầy Trần Hữu Phước - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu*

Đặc biệt, trong giờ chào cờ Cô Tiêu Thị Nhân - Tổ phó tổ TVHTHS, PCTT đã tổ chức sinh hoạt dưới cờ tuần 10 với nội dung: “Tuyên truyền giáo dục giới/giới tính; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên và trao đổi về tình yêu, tình bạn đẹp.



*Cô Tiêu Thị Nhân với hoạt động sinh hoạt dưới cờ tuần 10*



*Các em học sinh tham gia tích cực các nội dung trong buổi sinh hoạt dưới cờ.*





*Các em học sinh đã mạnh dạn chia sẻ những hiểu biết của bản thân về giới/giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tình bạn, tình yêu đẹp.*



*Các em học sinh chăm chú lắng nghe sinh hoạt dưới cờ tuần 10*

Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ, mong rằng sẽ mang đến cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh những kiến thức bổ ích về giới/giới tính, sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu đẹp - là những hành trang tốt nhất khi các em học sinh bước vào tuổi vị thành niên, giúp các em biết cách bảo vệ chính bản thân mình trước những cám dỗ của xã hội tạo bước đệm vững chắc cho giai đoạn trưởng thành.

**BAN TRUYỀN THÔNG**